

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. อบรม.ดับเครื่องชนเชือดมิลค์บอร์ด
๒. สศก.ชี้ทางส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน
๓. เกาะข่าวเกษตร
๔. ชงกรม.ช่วยเกษตรกรรับภัยแล้ง ปล่อยกั้รายละแสน - ดอกเบี้ย ๓ %
๕. ทิวเข้มบุคลากรรับรู้คู่มือเรียนรู้สหกรณ์
๖. ปศุสัตว์เตรียม ๕๘ ด่านกักกันรับตลาดเออีซี
๗. พังงานเร่งเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร รongรับมาตรการรัฐ
๘. กยท.นำร่องจับมือสหกรณ์ฯนครพนมใช้ระบบแบ่งรายได้จากอ้อยสู่ยางพารา
๙. กรุงเก่าแนะแบ่งโซนทำนา
๑๐. คลังเลี้ยงแจกเงินรับมือวิกฤตแล้งปีหน้า ชาวนาภาคกลางขอทำนา - ผ่อนหนี้ ๕ ปี
๑๑. นอภ.แม่กลองกำซั้บรื้อถนนโพงพาง

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์  
มติชน  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
คมชัดลึก  
แนวหน้า  
บ้านเมือง  
ข่าวสด  
มติชน  
มติชน

# อบต.ดับเครื่องชน เชือดมิลค์บอร์ด

## ยื่นป.ป.ช. ลือกลเปก ซื้อชายนม

“มิลค์บอร์ด” เต็ม  
ผาง ถูกตัวแทน อบต.  
ยื่นร้อง ป.ป.ช.ให้สอบ  
ปัญหา ♦ อ่านต่อหน้า 8

### มิลค์บอร์ด □ ต่อจากหน้า 1

ลือกลเปกจัดซื้อจัดส่งนม-ไม่ลงโทษบริษัทนม  
บูด ย้ำ อบต.ไม่มีอำนาจตัดสินใจหรือคัดเลือก  
นมโรงเรียน ส่วนอีกฝ่ายชี้แจงไม่ลือกลเปกยื่น  
เข้ามาจัดระเบียบนมโรงเรียนคืนทางจนปลาย  
ทาง ทำดีขึ้นมากกว่าในอดีตเยอะจนสุดตัว  
อบต.จัดซื้อเสรีเกษตรกรโคนมถูกลอยแพ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เมื่อวัน  
ที่ 25 ก.ย. นายพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม  
องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) แห่งประเทศ  
ไทย พร้อมด้วยตัวแทน อบต. เข้ายื่นหนังสือ  
ร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่าน  
นายสิทธิ บุญมี ผอ.สำนักการข่าวและกิจการ  
พิเศษ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
(มิลค์บอร์ด) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ ถึงการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม  
(นม) โรงเรียน

สืบเนื่องจากเกิดปัญหานมโรงเรียนบูด  
เน่าเสีย จนทำให้เกิดภาพลบต่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) ว่ามีการจัดซื้อและจัดส่ง  
นมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ แต่ข้อเท็จจริงการกิจ  
จัดซื้อและจัดส่งนมโรงเรียนนั้น อปท.ไม่มี  
อำนาจตัดสินใจ หรือคัดเลือกนมโรงเรียนได้

เนื่องจากมิลค์บอร์ด เป็นผู้กำหนดและจัดทำ  
บัญชีรายชื่อบริษัทเอกชนที่มีคุณสมบัติจำหน่าย  
นมโรงเรียน และยังจัดแบ่งโควตาให้บริษัท  
เอกชนตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้ อปท.ใช้  
ระเบียบพัสดุโดยขบวนการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ  
จึงขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน ไม่มี  
สิทธิเลือกหรือตัดสินใจคุณสมบัติในการจัดซื้อ  
จัดจ้างโครงการดังกล่าว

“เมื่อเกิดปัญหาบางบริษัทที่ได้โควตา  
จากมิลค์บอร์ดจัดส่งนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ  
อปท.ก็ไม่สามารถยกเลิกสัญญาบริษัทนั้น ๆ ได้  
เพราะถือเป็นหน้าที่ของมิลค์บอร์ดแต่กลับเพิก  
เฉยต่อมาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหาร  
จัดการคุณภาพนมโรงเรียน โดยไม่มีการตัดสิทธิ  
เอกชนรายนั้น ๆ ในการจำหน่ายนมโรงเรียน  
แต่กลับมีเพียงการภาคทัณฑ์เท่านั้น”

นายพดล กล่าวอีกว่า อยากรู้ให้ ป.ป.ช.  
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวว่า  
มิลค์บอร์ด จัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทเอกชน  
ผู้มีสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนและแบ่งโควตาให้  
บริษัทเอกชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีการซื้อขาย  
โควตาและเป็นการผูกขาด จนเกิดผลเสียกับ  
หน่วยงานรัฐเข้าข่ายการทุจริตหรือไม่ และยัง  
เรียกร้องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบมิลค์บอร์ด ว่าเข้า  
ข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐาน  
และกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนหรือไม่  
เนื่องจากพอเกิดปัญหาก็กลับไม่เร่งตรวจสอบ  
แก้ปัญหา และไม่ตัดสิทธิให้บริษัทเอกชนที่ผลิต  
และจำหน่ายนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ

ด้าน นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง  
ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
(อ.ส.ค.) ในฐานะเลขานุการมิลค์บอร์ด  
เปิดเผยว่า นายวิมล จันทโรทัย รองปลัด  
กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานมิลค์บอร์ด  
ไม่สบายใจอยากให้ชี้แจงกรณีที่น่ายกสมาคม  
อปท.ไปยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบมิลค์  
บอร์ด เรื่องไม่ลงดาบบริษัทผลิตนมบูดทันที

และมีการลือกลเปกผู้ประกอบการนมโรงเรียน  
ว่าการที่มิลค์บอร์ดจะดำเนินการต้องมีหลักฐาน  
ชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ  
ยา (อย.) โดยลงโทษไปแล้ววันที่ 23 ก.ย.  
ที่ผ่านมา ไม่ให้เข้าโครงการนมโรงเรียน ตาม  
กฎหมาย อย. ได้ดำเนินอาญาโทษจำคุกสองปี  
ปรับ 2 หมื่นบาท ซึ่งอาจไม่ทันใจ อบต.แต่ให้  
เห็นใจ อย. กว่าจะเพิกถอนโรงงานต้องใช้เวลา  
เป็น 1-2 สัปดาห์

ในส่วนข้อกล่าวหาลือกลเปก ยืนยันว่า  
เรื่องการจัดซื้อนมโรงเรียนใช้วิธีพิเศษที่ผ่าน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (กรม.) ทุก  
ครั้ง และมอบให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิ  
พิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจของกรม  
บัญชีกลาง เป็นคนพิจารณา ไม่ใช่ระบบผูกขาด  
แต่มิลค์บอร์ดมาแก้ไขปัญหาค่าให้นมโรงเรียน  
มีคุณภาพมากกว่าที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นน้ำ ยัน  
ปลายน้ำ หากให้ท้องถิ่นจัดซื้ออย่างเสรีแข่งขัน  
ประมูลเหมือนในอดีต จะไม่มีผู้ประกอบการ  
ไปซื้อนมจากเกษตรกรจะเกิดปัญหาเท  
นมทั้งเหมือนปี 51

“การจัดสรรผู้ประกอบการ เป็นการ  
กำหนดพื้นที่ให้เกษตรกรไปขายนมไม่ได้  
สะดวกตอนนี้ปัญหาคือ ทำอย่างไรให้ได้ผู้  
ประกอบการที่ดีทั้งหมด ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่  
ต้องกำหนดคุณสมบัติเข้มข้น มีมติเพิ่มเรื่องการ  
ตรวจนมจากที่ อย. เคยตรวจเทอมละครั้งตอนนี้  
กรมปศุสัตว์ ตรวจเพิ่มอีกเดือนละครั้ง ช่วยลด  
ความเสี่ยง ให้ผู้ประกอบการทุกรายผลิตนมดี  
ขึ้นเราเลือกมาถูกต้องหมด ตอนไปขาย ปล่อย  
ไม่ได้ ต้องตรวจมากขึ้นให้กลับเป็นระบบเสรี  
ไม่ได้ ไม่มีใครเลือกซื้อนมดิบจากเกษตรกร  
หากให้ อบต.เลือกบริษัทผู้ผลิตจะเกิดปัญหา  
น้ำมันดิบเกษตรกรไม่มีที่ไป ซึ่งในอนาคต  
บริหารนมโรงเรียน ก็มีเกษตรกรนม อบต.นายก  
สมาคมสันติบาลเทศบาล สมาคม อบจ.สภา  
เมืงพัทยา และเมืองกรุงเทพฯ มาเป็นอนุกรม

การด้วยชุดที่พิจารณาคัดเลือกมาเป็นผู้ผลิตนมโรงเรียนอยู่แล้วเรคิดจากต้นน้ำหากนมรับซื้อนมดิบได้ทั้งหมดโดยหาผู้ผลิตใกล้โรงเรียนในพื้นที่มากที่สุด” นายสุชาติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มิลค์บอร์ดประกอบด้วยกรรมการ โดยตำแหน่ง 12 คน โดยฝ่ายราชการ มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เลขาธิการสภาพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงวุฒิ 12 คน แบ่ง 3 สาย คือ ฝ่ายเกษตรกร 5 คน องค์การผู้ประกอบการนม 5 คน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา 2 คน จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีกรณีเร่งด่วนประชุมสัปดาห์ละครั้ง มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ขณะที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงปัญหานมโรงเรียนบูดเน่า และคุณภาพน้ำนมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งคนรับไม่ได้ ดังนั้นเรื่องนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก เบื้องต้นได้สั่งการ

ให้ อย. ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ต้องตรวจโรงงานผลิตนม และตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนก่อนถึงมือเด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้ อย. จัดทำโครงการดูแลตรวจสอบมาตรฐานโรงผลิตนม และคุณภาพนมใหม่กลับมาให้ต้นพิจารณาในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งหน้าด้วย

ส่วน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงการตรวจพบนมเน่าเสียในโครงการนมโรงเรียนใน อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพิ่มอีก 1 แห่ง ว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตนม ยืนยันว่าหากนมไม่ได้คุณภาพ จะไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดเพราะถือว่าเกิดผลกระทบต่อเด็กคนยอมรับว่ามีหลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องของ อย. และกรมปศุสัตว์ต้องร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก โดยเน้นย้ำให้เกิดการโปร่งใสไม่ให้มีการทุจริตในโครงการนมโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากเกี่ยวข้องในเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบสั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับบริษัทที่ผลิตนมไม่มีคุณภาพ จะไม่ให้บริษัทที่มีปัญหามาจำหน่ายนมโรงเรียนอีก.

## สศก.ชี้ทางส่งออก สินค้าเกษตรไปจีน

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFCA) ได้ทำการศึกษาศักยภาพและการบริหารจัดการการค้าสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2558 สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 202,188 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 150,683 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 51,506 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 99,177 ล้านบาท มีอัตราการเจริญขยายตัวที่ 0.52%

นายคณิตกล่าวว่ ทั้งนี้จากการศึกษาเส้นทางขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ จากด่านชายแดนไทยผ่านไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา ลินสุดที่ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า นอกจากการค้ากับประเทศภายในอาเซียนด้วยกันเองแล้ว ยังมีจีนเป็นคู่ค้าสำคัญในการส่งออกผลไม้ของไทยด้วย เพราะมีการส่งออกไปถึง 1 ใน 3 ของปริมาณผลไม้ที่ไทยส่งไปขายทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังภาคใต้ของจีน และในอนาคตจะมีเส้นทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังมณฑลกวางซีของจีน โดยผ่านลาวและเวียดนาม ก็จะเป็นอีกช่องทางที่พ่อค้าไทยใช้ส่งผลไม้ไปสู่อินได้



# ชงกรม.ช่วยเกษตรกรรับภัยแล้ง ปล่อยกู้รายละแสน-ดอกเบีย๓%

กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ครม.เห็นชอบ  
รายละเอียดมาตรการช่วยภัยแล้ง 30 ก.ย. นี้  
เตรียมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร รายละ 1 แสน  
บาท ดอกเบีย 3% พร้อมยืดระยะเวลาชำระ  
หนี้ออกไปอีก 1 ปี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ  
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ  
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 58/59 ว่า ได้สั่ง  
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเข้า  
ช่วยเหลือเกษตรกร รวม 11 หน่วยงาน จัดทำ  
รายละเอียดของแผนต่างๆ รวม 25 แผนงาน  
เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม. ) วันที่ 30 ก.ย.  
พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่ทุกหน่วยงานจะต้องเริ่ม  
ศึกษาพิจารณาช่วยเหลืออย่างเป็นทางการในวันที่  
9 ต.ค.นี้ โดยการช่วยเหลือจะแยกตามเขต  
ภัยแล้งปกติทั่วไป เนื่องจากเกิดภัยแล้งขึ้น  
ทั่วประเทศ และ กลุ่มพื้นที่วิกฤตที่เน้นในลุ่ม  
เจ้าพระยา เป็นหลัง

โดยในพื้นที่ทั่วไปนั้นจะเน้นสร้างอาชีพ



ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน เช่นการ  
แจกไก่ รายละ 30 ตัว พร้อมอาหาร การแจก  
พันธุ์ปลาตกกบ เป็นต้น โดยกระทรวงพาณิชย์  
จะนำสินค้าราคาถูกเข้าไปขายในพื้นที่ด้วย มี  
การชะลอหรือขยายระยะเวลาในการชำระหนี้  
ของเกษตรกรต่อสถาบันการเงินซึ่งนายสมคิด  
จาดุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้หารือเบื้องต้น  
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
การเกษตร (ธกส.) แล้ว และคาดว่าจะมีธนาคาร  
ออมสินเข้าร่วมโครงการด้วย

การช่วยเหลือจะให้สินเชื่อครัวเรือนละ  
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3 % เพื่อนำไป  
ลงทุนกิจกรรมที่สร้างรายได้กับครอบครัวใน  
ช่วงฤดูแล้งนี้ ในขณะที่เกษตรกรที่มีหนี้ค้าง  
ชำระอยู่กับธนาคารเหล่านี้จะได้รับการยืดระยะ  
เวลาการชำระหนี้ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งรัฐบาลจะ  
ประกาศ ให้รับทราบในระยะต่อไป

ในขณะที่พื้นที่วิกฤต จะเสริมมาตรการการ  
จ้างแรงงานและการชดเชยขาดแคลนเพื่อให้เป็นน้ำ  
อุปโภคบริโภคด้วย อย่างไรก็ตามพื้นที่วิกฤตดังกล่าว  
จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้าไปสร้างทำความเข้าใจ เพื่อขอร้องขอให้ทำ  
นาปรัง เพราะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ในเรื่อง  
นี้อีกจะให้เกษตรกรปฏิบัติ เพราะการทำนา  
แต่ละครั้งใช้น้ำจำนวนมาก ความเสียหายที่เกิด  
ขึ้นคิดว่าทุกคนคงเคยประสบมาแล้วในปีที่ผ่านมา  
หากยังฝืนปลูกกันอีก จะได้ไม่คุ้มเสีย

“ผมจะลงพื้นที่เพื่อชี้แจงให้เกษตรกรรับ  
ทราบวัตถุประสงค์ของรัฐบาลเช่นกัน ซึ่งการ

อ่านต่อหน้า > 13

: **สงคราม.**

ขาดแคลนน้ำนั้นมีความสำคัญมาก น้ำที่มีอยู่ ต้องเอาไปใช้ในเรื่องสำคัญก่อน คืออุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศ จะเหลือเพียง 177 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เท่านั้น ที่จะเพียงพอสำหรับดูไม้เป็นผลไม้ และอ้อยที่มีอายุการใช้งานกว่า 3 ปี ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน นอกจากชวนาแล้วภาคครัวเรือน บริการอุตสาหกรรม ต้องประหยัดน้ำ”

นายธีรภัทร กล่าวว่าการปรับตัวของเกษตรกรครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้มีการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำนา ซึ่งมีความเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้าว่าภัยแล้งจะเกิดขึ้นซ้ำซาก การทำนาที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเพียงอย่างเดียวจะมีปัญหาได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพดังกล่าวรัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ โดยควรเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่จะทำให้เกษตรกรมีอำนาจการต่อรองทางด้านราคามากขึ้น และเชื่อมโยงกับตลาดจะไม่มีปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ สามารถควบคุมคุณภาพ ได้ด้วย

“รัฐบาลจะพยายามปรับปรุงโครงสร้างเกษตรฯ เน้นในรายพื้นที่เลยว่า จะปรับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ อย่างไร เพราะบางพื้นที่ปลูกพืชเป็นอยู่พืชเดียว แต่ในช่วงนี้ที่ไม่มีน้ำนั้น จะต้องใช้โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่ ในอัตราขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ไปก่อน โดยกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภัยแล้ง

คาดว่าจะมีประมาณ 1.5-2 แสนคน โดยจะใช้งบประมาณที่เหลือจากกรมต่างๆ เข้ามาเน้นการจ้างเกษตรกรโดยเฉพาะ เช่น กรมชลประทานที่มีมาตรการจ้างชวนาชุดลอกคลองก่อนหน้านี” นายธีรภัทร กล่าว

ที่จ.พิจิตร ระดับน้ำแม่น้ำยมในพื้นที่ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่รับน้ำจากจังหวัดที่อยู่ตอนบนเพิ่มระดับขึ้นต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2 เมตร โดยผลของน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นเกิดจากน้ำเหนือที่ไหลผ่านจ.สุโขทัย พิษณุโลกที่มีปริมาณฝนและน้ำสะสมในพื้นที่ได้เริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่พิจิตร ส่งผลตต่อแม่น้ำยมที่ก่อนหน้านี้มีปริมาณต่ำกว่าตลิ่งกว่า 4 เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่น้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีที่ผ่านมา หลังจากที่มีน้ำจากจังหวัดตอนบนส่งผลติกับแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นผลดีต่อภาคเกษตรและการประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวพิจิตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม

สำหรับแม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของพิจิตร ได้แก่ อ.สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอ.โพทะเล ความยาวที่ไหลผ่านพิจิตรระยะทาง 127 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากเป็นแม่น้ำขนาดเล็ก ไม่มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการน้ำ ระดับน้ำแม่น้ำยมในปีนี้มีระดับน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าจะแล้งจัดการไหลเข้าของน้ำจากจังหวัดพื้นที่ตอนบนจึงเป็นความหวังของประชาชนที่จะมีปริมาณน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร ประมง และการอุปโภค

## ตีวเข้มบุคลากรรับรู้คู่มือเรียนรู้การสหกรณ์

นายเลนนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติ ในสถานศึกษา ที่ชัดเจนในแต่ละชั้นปี การ “การนิเทศคู่มือการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง” ขยายผลสู่โรงเรียนเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ได้ อย่งเหมาะสม ครบถ้วนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่ง มีความสอดคล้องกับการประกาศวาระแห่งชาติ เพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางการจัดการ ด้านการสหกรณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนการสอนการสหกรณ์ โดยการกำหนด ในยุคทศวรรษที่ 1 คือสร้างและพัฒนาการเรียน หลักสูตรแกนกลาง ให้มีการศึกษา ทบทวน รู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนใน ประเมินการดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็น ชาติ เพื่อให้คนในชาติได้รู้ เข้าใจ และสามารถให้ ข้อมูลสำหรับการกำหนดเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสหกรณ์ในวิถีชีวิตประจำวันได้.



## ปศุสัตว์เตรียม 58ด่านกักกัน 10 รับตลาดเออีซี

● กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อม 58 ด่านกักกัน สัตว์รองรับการค้า-ตลาดเออีซี ส่งเจ้าหน้าที่ คุมเข้มเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นกลุ่มอาเซียน ขยายโอกาสตลาด

นสพ.อรรถ หรินทรานนท์ อธิบดี กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมปศุสัตว์ ได้เร่งเตรียมความพร้อมด่านกักกันสัตว์ จำนวน 58 ด่านทั่วประเทศ ประกอบด้วย ด่านสากล 9 ด่าน ด่านกักกัน สัตว์ภายในประเทศ 21 ด่าน และด่าน ชายแดน 28 ด่าน เพื่อสนับสนุนการค้า สินค้าปศุสัตว์ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือเออีซี ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ เบื้องต้นกรม ปศุสัตว์ได้มีแผนเร่งพัฒนาศักยภาพด้าน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7 ด้านหลัก ในพื้นที่ จ.หนองคาย มุกดาหาร ตาก สระแก้ว เชียงราย ตราด และสงขลา โดย มุ่งพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ด่าน กักกันสัตว์ และเพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อ อำนวยความสะดวกทางการค้า ส่งออก และนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ เน้นให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ขณะเดียวกันมุ่งพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมเพิ่มศักยภาพห้อง ปฏิบัติการ (แล็บ) ทดสอบสินค้าปศุสัตว์ นอกจากนั้น ยังมีแผนสร้างความร่วมมือ ระหว่างด่านกักกันสัตว์ของไทยกับ สปป. ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และมาเลเซีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและ ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่ส่งออกและนำ เข้าตามมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวทางการค้า ระหว่างกัน

## พังงาเร่งเก็บข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร รองรับมาตรการรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.พังงาได้มีการออกเก็บข้อมูลขยายฐานทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประกอบในการเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ โดยจัดเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมก่อน

นายสมมาตร สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเร่งด่วน ในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประกอบในการเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ

โดยจัดเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมก่อน เพื่อให้มีความครอบคลุมนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ได้แก่ ข้อมูลรายได้ของเกษตรกร (ในภาคและนอกภาคการเกษตร) หนี้สินของเกษตรกร (ในภาคและนอกภาคการเกษตร) และเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลนั้น

สำหรับ จ.พังงา มีเกษตรกรเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 39,000 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล ได้จัดทำแผนการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล และจัดชุดรายชื่อให้อาสาสมัครเกษตรกรครบทุกหมู่บ้านแล้ว จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแก่อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านด้วย เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเอง ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บข้อมูลเสร็จตามกำหนดภายในวันที่ 15 ต.ค. 2558

### กทท.นำร่องจับมือสหกรณ์เกษตรกรไทย ใช้ระบบแบ่งรายได้จากอ้อยสู่ยางพารา

16 กทท.จับมือสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนม เตรียมนำร่องทดลองใช้ระบบแบ่งปันรายได้ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาประยุกต์ใช้กับยางพารา เผยจะทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม พร้อมวางแผนดึงเพื่อนบ้านมาเป็นประเทศคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่ง

นายวีระศักดิ์ ชวีญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท.เตรียมทดลองนำระบบแบ่งปันรายได้มาใช้กับยางพารา เหมือนกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบนี้มาแล้ว โดยในเมืองต้นจะนำร่องใช้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนม และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปยางคุณภาพสูงส่งออก ทั้งนี้ทางโรงงานจะรับซื้อยางที่เป็นวัตถุดิบในราคาตลาดจากเกษตรกรผ่านทางสหกรณ์ แล้วนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า เมื่อขายได้กำไรเท่าไร ก็นำมาแบ่งปันกำไรตามสัดส่วนการลงทุน

"อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ความซับซ้อนจะน้อยกว่ายางพารา การคำนวณต้นทุนเพื่อแบ่งปันรายได้จึงไม่ยาก จะแบ่งในอัตราส่วน 70 : 30 โดยเมื่อทางโรงงานน้ำตาลขายน้ำตาลแล้วมีรายได้เท่าไร จะแบ่งให้เกษตรกรร้อยละ 70 ส่วนโรงงานน้ำตาลได้ร้อยละ 30 เป็นค่าการผลิตแต่ ยางพาราคงจะใช้อัตราส่วนนี้ไม่ได้ จะต้องมีการพิจารณารายละเอียดต้นทุนของแต่ละฝ่ายซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โดย กทท.จะเป็นผู้ประสานงาน และช่วยวางระบบการบริหารจัดการให้ทั้งหมด" ผู้ว่าการ กทท.กล่าว

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ระบบตลาดของยางพาราไม่แข็งแรง เป็นตลาดของผู้ซื้อส่วนผู้ขายกลับเป็นฝ่ายดิ่งรับ ไม่มีส่วนในการกำหนดราคา ทั้งที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบกลับไม่รู้เลยว่า จะขายได้ในราคาเท่าไร บางครั้งเอาเข้าไปฝากไว้ที่ผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเงิน หรือ ฤๅษี ซึ่งผู้ซื้อเหล่านี้ก็จะกำหนดราคาของตัวเอง มักจะกำหนดราคาค่อนข้างต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นอาจจะต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญมากกำหนด จัดระบบตลาดใหม่ ให้ผู้ขายมีความเข้มแข็งสามารถต่อรองราคาได้

ทั้งนี้การนำร่องทดลองใช้ระบบแบ่งปันรายได้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ขาย เพราะมีการแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งจะสามารถสร้างอำนาจการต่อรองได้ในระดับหนึ่ง

ผู้ว่าการ กทท.กล่าวต่อว่า ส่วนผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ที่กำลังจะเปิดกรีดยางพาราขึ้น อาจจะมีผลบ้าง แต่ประสบการณ์ในการปลูกยาง และคุณภาพยางของประเทศเหล่านี้ยังต่ำกว่าไทยมาก จึงไม่น่ามีศักยภาพเพียงพอที่แข่งขันกับไทยได้ และภายใต้กรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN) ประเทศไทยสามารถกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบยางพารา ป้อนกันไม่ให้ยางพาราที่ไม่ได้มาตรฐานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศได้

"ระหว่างนี้ไทยจะต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้เป็น ศูนย์กลางยางพาราของโลก (HUB) สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะล้อยาง ซึ่งมีผู้ใช้จากทั่วโลก หากสามารถทำได้ ก็จะสามารถดึงประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวมาเป็นพันธมิตร แทนที่จะเป็นคู่แข่ง กลับกลายเป็นคู่ค้า ส่งวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเพราะเปรียบที่ลักษณะภูมิประเทศเอื้ออำนวย การขนส่งสะดวก ไม่ไกลมากและอยู่จุดกึ่งกลางภูมิภาค อย่างไรก็ตามไทยจะต้องเร่งสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางให้เทียบเท่า หรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราของไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก" นายวีระศักดิ์กล่าวในตอนท้าย

## กรุงเก่าแหะแบ่งโซนทำนา

**๒ พระนครศรีอยุธยา -** เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายวิเชียร พวงลำเจียก ประธานกลุ่มชาวนาเกษตรกรภาคกลาง เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาล มีแนวคิดให้ชาวนาในกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาชะลอการทำนาปรัง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งน้ำในเขื่อนต่างๆ ยังมีน้อยนั้น เรื่องนี้กลุ่มชาวนาในภาคกลางตั้งแต่ จ.ชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา กำลังประสานงานเพื่อขอต่อรองกับรัฐบาล โดยเห็นว่าภาคกลาง เป็นพื้นที่ทำนา หากไม่ได้ทำนาแล้วจะไปทำอะไร พื้นที่ในย่านนี้ ทำไร่น้ำท่วมไม่ได้ เป็นที่ลุ่ม รัฐบาลเคยแนะนำปลูกข้าวปรังว่า ขาดทุนไม่ได้ผล ดินที่ทำนาเป็นดินเหนียว ไม่ใช่ดินร่วน

“กลุ่มชาวนาภาคกลางขอเสนอให้รัฐบาลแบ่งโซนการทำนา ไม่ใช่ห้ามทุกพื้นที่ 2 ปีที่ผ่านมา การทำนาขาดทุนกันมาก กลุ่มชาวนาภาคกลางในกลุ่มเจ้าพระยาแต่ละจังหวัดได้ประชุมกันแล้วนำข้อสรุปเสนอรัฐบาล ให้ผ่อนการชำระหนี้ไปสัก 5 ปี สำหรับพื้นที่ทำนาในกลุ่มเจ้าพระยามีประมาณ 1 ล้านไร่เท่านั้น” นายวิเชียรกล่าว

## คลังเลี้ยงแจกเงินรับมือวิกฤตแล้งปีหน้า ชานาภาคกลางขอทำนา-ผ่อนหนี้5ปี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่อาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่บางเขน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมอาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งปี 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลประเมินว่าปีหน้าน้ำจะแล้ง จะเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคม 2559 ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการเตรียมพร้อมไว้ มาตรการที่เคยทำมาแล้วอาจนำกลับมาดำเนินการในครั้งนี้ ทั้งการผ่อนปรนเรื่องดอกเบี้ย รวมถึงการแจกเงินเพื่อช่วย

เหลือเกษตรกร หากบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้เลย อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ตามการแก้ปัญหาต้องทำแบบบูรณาการ เป็นมาตรการผสมผสานและช่วยเหลือเกษตรกรในทุกกลุ่ม พร้อมกับถือโอกาสปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไปด้วย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ในวันที่ 25 กันยายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามมติ ครม. คาดว่าภัยแล้งจะวิกฤตหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 26 จังหวัด คาดมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 4.7 แสนครัวเรือน

นายวิเชียร พวงลำเจียก ประธานกลุ่มชานาเกษตรภาคกลาง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีแนวคิดจะให้ชานาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาชะลอการทำนาปรัง กลุ่มชานาในภาคกลางตั้งแต่ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กำลังประสานงานเพื่อขอต่อรองกับรัฐบาล ให้พื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ทำนา หากไม่ได้ทำนาแล้วจะไปทำอะไรในพื้นที่ในย่านนี้ทำไร่ทำสวนไม่ได้ เป็นที่ลุ่มรัฐบาลเคยแนะนำให้ปลูกถั่ว ปรากฏว่าขาดทุนไม่ได้ผล ดินทำนาเป็นดินเหนียว ไม่ใช่ดินร่วน จึงจะเสนอให้รัฐบาลแบ่งโซนทำนา ไม่ใช่ห้ามทุกพื้นที่ 2 ปีที่ผ่านมาการทำชานาขาดทุนมาก กลุ่มชานาภาคกลางในกลุ่มเจ้าพระยาแต่ละจังหวัดจะประชุมแล้วนำข้อสรุปเสนอรัฐบาลให้ผ่อนการชำระหนี้ 5 ปี ราคาข้าวปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,800-6,800 บาท ขาดทุนและเสมอตัวเท่านั้น ไม่มีเงินชำระหนี้ธนาคาร สำหรับพื้นที่ทำนาในกลุ่มเจ้าพระยามีประมาณ 1 ล้านไร่เท่านั้น

## นอภ.แม่กลองกำชับรื้อถอนโพงพาง

<sup>5</sup> เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายโชติพัฒน์ ลิขณรังษี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม กล่าวว่า ร่วมกับนายสุนทร ม่วงนอก ประมงอำเภอเมือง และนายอุทัย สิงโตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงครามชี้แจงเรื่องการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะโพงพาง ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายและนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า คสช. โดยเฉพาะให้รื้อถอนโพงพางออกก่อนวันที่ 6 ตุลาคมนี้ หลังจากนั้นคณะทำงานรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย จะลงพื้นที่รื้อถอน

ทันทีในวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้

นายสุนทรกล่าวว่า ในเขตอำเภอเมืองมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้รื้อถอนโพงพางอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ที่ ต.คลองเขิน จำนวน 13 ปาก ช้างตักสัตว์น้ำ 7 ลูก, ต.นางตะเคียน บริเวณหมู่ 1 มีช้างตักสัตว์น้ำ 6 ลูก และบริเวณวัดบางประจันต์ขึ้นไปทั้งคลองมีช้างตักสัตว์น้ำ 9 ลูก จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องไปตักเตือนและประชาสัมพันธ์ลูกบ้านของตนเองให้เร่งรื้อถอนเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายเหล่านี้ออกไปโดยเร็ว ก่อนที่คณะทำงานรื้อถอนจะออกไปตรวจสอบในวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ